

Số: 365 /BC-UBND

Lai Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
SỐ	2863
ĐẾN	Ngày 27/12/2017
Huyện	

Thực hiện Văn bản số 9886/BKHĐT-PTDN ngày 30/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo cụ thể như sau:

PHẦN 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 VÀ CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG TẠI NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP VÀ CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, UBND tỉnh Lai Châu đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định 935/QĐ-UBND ngày 29/7/2016.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 1157/UBND-TM ngày 23/6/2017 chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các nhiệm vụ chung tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo và triển khai sâu rộng các nhiệm vụ tới các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu chương trình hành động đã đề ra. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của doanh nghiệp; nhiều cơ quan đơn vị

đã có những biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CỤ THỂ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP VÀ CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG

1. Cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp

- UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 28/02/2017, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu theo lộ trình cải cách, các quy định về thủ tục hành chính với mục tiêu giảm thời gian khởi sự doanh nghiệp như: Thời gian thành lập doanh nghiệp; thời gian thẩm định chủ trương đầu tư các dự án; cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế; cải cách thủ tục nộp BHXH, BHYT; rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, cấp phép xây dựng; thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản, chi tiêu giao dịch thương mại qua biên giới và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng.

- Chỉ đạo triển khai nhất quán các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 theo Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27/4/2016 của Chính phủ với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Kết quả sau một thời gian thực hiện số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quyết định chủ trương đầu tư dự án đã tăng so với năm trước, cụ thể: Năm 2017 thành lập mới 181 doanh nghiệp và 35 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nâng số doanh nghiệp toàn tỉnh Lai Châu hiện nay 1.280 doanh nghiệp, vốn đăng ký là 19.577 tỷ đồng và 310 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đang hoạt động; cấp Giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án vốn đăng ký đầu tư là 3.660 tỷ đồng nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh là 179 dự án đầu tư với vốn đăng ký là 38.947 tỷ đồng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước, giảm thời gian phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ban hành Kế hoạch số 1289/KH-UBND ngày 12/7/2017 về triển khai thực ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong cơ quan quản lý nhà nước; cung cấp thông tin đầy đủ chính xác, kịp thời các số liệu báo cáo, văn bản, thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị theo quy định. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thống nhất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tăng cường sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trao đổi văn bản điện tử liên thông với các cơ quan Nhà

nước, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp tại các sở có liên quan như Sở Kế hoạch Đầu tư, sở Tài nguyên và Môi trường...; Kế hoạch số 767/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Ban hành Kế hoạch số 787/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Kế hoạch số 993/KH-UBND ngày 01/6/2017 triển khai đề án tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Theo đó, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền đã được đơn giản hóa, công khai, minh bạch góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tốt hơn để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 của Chính phủ ban hành quy chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước: UBND tỉnh đã ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định 21/2015/QĐ-UBND ngày 9/9/2015), trong đó quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính; trách nhiệm của cán bộ công chức cũng như đơn vị có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần phải sửa đổi bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Hiện nay tỉnh đang triển khai xây dựng đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp đã được tỉnh quan tâm như: Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; quy định thời gian giải quyết và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan. Trong năm Sở Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh đã tổ chức lớp đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công chức tham mưu công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đoàn thể, UBND các phường, xã.

- Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, báo chí nhân dịp ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, qua đó nắm bắt được nhu cầu của doanh

nghiệp, kịp thời giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, phát hiện những vấn đề bất cập của cơ chế, chính sách và công tác quản lý nhà nước để điều chỉnh cho phù hợp.

- Thành lập và công khai đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu với chuyên mục Công dân, doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

2. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Thường xuyên rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để điều chỉnh bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.

Thường xuyên chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đôn đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh công tác đầu tư tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Năm 2017, đầu tư tín dụng đạt 16.120 tỷ đồng, tăng 1,42% (226 tỷ đồng) với với năm 2016, dư nợ vay doanh nghiệp đạt 9.106 tỷ đồng với 303 doanh nghiệp, chiếm 56,5% tổng dư nợ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và bình ổn thị trường như: Chủ động tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm, chính sách tín dụng đến với các doanh nghiệp, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn tín dụng; thành lập 01 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Lai Châu (Quỹ tín dụng nhân dân Nguyễn Huệ khai trương đi vào hoạt động từ ngày 19/3/2017).

Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch để cung cấp thông tin về tiềm năng thế mạnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu thông tin và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1301/KH-UBND ngày 14/7/2017 về việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lai Châu đến năm 2025.

3. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã nghiêm túc thực hiện các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư, kinh doanh, thuế và các thủ tục hành chính liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và đầu tư. Cơ quan tinh thần đồng lòng giữa các doanh nghiệp

thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tiếp cận tín dụng, đất đai và các nguồn lực tài chính của nhà nước, kết quả cụ thể như sau:

- Tạo điều kiện tiếp cận về đất đai, môi trường: Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành các Kế hoạch: Số 23/KH-STNMT ngày 10/01/2017 về cải cách thủ tục hành chính năm 2017; Số 69/KH-STNMT ngày 23/01/2017 về công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh Ban hành đề án một cửa liên thông để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai và cơ hội kinh doanh qua đó đã tạo điều kiện cho các tổ chức các cá nhân được thuê đất, khảo sát lập dự án đầu tư, tiếp nhận thẩm định 314 lượt hồ sơ theo cơ chế một cửa, đã trả 271 hồ sơ; đang thẩm định 43 hồ sơ).

- Tạo điều kiện tiếp cận về xây dựng: Sở Xây dựng đã ban hành 04 thủ tục cấp phép xây dựng, sửa đổi bổ sung 3 thủ tục và bãi bỏ 3 thủ tục không phù hợp với quy định hiện hành. Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống còn không quá 15 ngày làm việc đối với các công trình xây dựng riêng lẻ, từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc, rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch từ 30 ngày xuống không quá 20 ngày làm việc. Rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán từ 5 đến 10 ngày. Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường niêm yết các thông tin đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tăng cường niêm yết thông tin liên quan tới lĩnh vực xây dựng tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ngành đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như:

+ Công khai các đề án, quy hoạch đã được phê duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin để tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh; trong năm các đơn vị chuyên môn đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, thủ tục xuất, nhập khẩu và kiểm dịch động thực vật nhanh chóng, chính xác, không ảnh hưởng thời gian lưu thông đến các lô hàng; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm, tiếp cận với các đối tác nước ngoài; tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, chỉ đạo sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, thủy sản để tạo ra sản phẩm đáp ứng thị trường; Hỗ trợ cho 02 hộ kinh doanh và 01 doanh nghiệp, tổng kinh phí 750 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 gồm: Đề án ứng dụng máy móc tiên tiến trong chạm khắc gỗ cho Hộ kinh doanh Trúc Suy, kinh

phí 150 triệu đồng; Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Dương, kinh phí 400 triệu đồng; đề án ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất tấm lợp tôn cho Hộ kinh doanh Hà Văn Biên kinh phí 200 triệu đồng; Hỗ trợ một số đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ thương mại khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2017 tại Ninh Bình; hỗ trợ 13 doanh nghiệp và 64 sản phẩm đặc trưng của địa phương tham gia sản giao dịch thương mại điện tử tỉnh Lai Châu; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Giới thiệu 14 doanh nghiệp làm nhiệm vụ xuất khẩu lao đưa 106 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho 2.750 lao động và giới thiệu việc làm cho 586 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước cho Công ty Sam Sung và Trường cao đẳng nghề Than Khoáng sản Việt Nam.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tỉnh đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong quá trình quản lý thu thuế, cải cách thủ tục hành chính bằng cách giảm các hệ thống biểu mẫu, hồ sơ phải kê khai, thực hiện việc kê khai; ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian kê khai cho người nộp thuế đã triển khai 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

- Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH đối với các doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành KCB, BHYT; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động qua hệ thống bưu điện và giao dịch điện tử; duy trì 100% các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử.

Triển khai cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTG ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm tỉnh đã xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục bổ sung kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 đến nay tỉnh đã phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp và đã chỉ đạo hướng dẫn doanh nghiệp cho 3 doanh nghiệp lập hồ sơ thoái vốn và 01 doanh nghiệp lập hồ sơ cổ phần hóa theo quy định.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Triển khai đầy đủ các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Thanh tra tỉnh cùng các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, loại bỏ sự trùng lặp về

nội dung, thời điểm, đối tượng thanh tra, kiểm tra; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo nội dung, đối tượng, phạm vi thanh tra, kiểm tra, đối với doanh nghiệp. Thanh tra tỉnh đã tổ chức rà soát chương trình, kế hoạch thanh tra đối với doanh nghiệp đề xuất với UBND tỉnh để ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2017.

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đánh giá kết quả đạt được, tác động của nhiệm vụ giải pháp đối với doanh nghiệp

Tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt về lề lối, tác phong, thái độ phục vụ doanh nghiệp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực một số thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP và cam kết đã ký với VCCI như thời gian thành lập doanh nghiệp giảm 1,5 ngày so với cam kết đã ký giữa tỉnh và VCCI; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 10 ngày đối với hàng xuất khẩu; đối với hàng nhập khẩu dưới 12 ngày; giảm thiểu thời gian đi lại và sự phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; triển khai đồng bộ “cơ chế một cửa” và “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp ở các huyện, xã; thực hiện kê khai nộp thuế điện tử đạt 100%; việc tổ chức đối thoại giữa tỉnh với doanh nghiệp đã được tỉnh quan tâm.

Công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư đã được thực hiện tốt kết quả số lượng doanh nghiệp thành lập mới và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng so với năm 2016.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức xúc tiến thương mại, bảo lãnh tín dụng được triển khai và nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước được quan tâm chỉ đạo thực hiện đến nay tỉnh đang chỉ đạo triển khai lập hồ sơ thoái vốn cho 3 đơn vị và cổ phần hóa cho 1 đơn vị.

Hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 20/CT-TTg; thành lập công khai đường dây nóng hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp nhận và giải đáp hướng dẫn cho người dân và

doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tuy đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp còn thiếu, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về kế toán, kiểm toán, tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp ở tỉnh còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác và công khai các thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý chưa nhịp nhàng, hiệu quả.

Hạ tầng kỹ thuật giao thông còn hạn chế, địa bàn đầu tư khó khăn, hệ thống truyền tải điện chưa được đầu tư theo quy hoạch nên khó khăn trong việc đấu nối các dự án thủy điện đang đầu tư các nhà đầu tư vừa thi công vừa đợi tiến độ đầu tư mạng truyền tải; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục về đất đai còn gặp nhiều khó khăn do một số dự án phải chuyển đổi một phần diện tích đất rừng tự nhiên khi thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017.

Số lượng doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn do cơ quan nhà nước tổ chức còn thấp, doanh nghiệp chưa chủ động đề xuất các nội dung còn vướng mắc, cần tháo gỡ. Mặt khác, trình độ, năng lực quản lý và mức độ am hiểu hệ thống pháp luật kinh doanh của hầu hết chủ doanh nghiệp còn hạn chế.

Việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh vẫn còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả chưa cao, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; chưa xây dựng được phong trào khởi nghiệp, chưa có cơ chế khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể phát triển thành doanh nghiệp.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng nhiệm vụ

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng và quán triệt sâu sắc về mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg tới từng cán bộ công chức, viên chức nhằm thể hiện tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg và chương trình hành động tại Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra giám sát, bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam sớm đầu tư xây dựng trạm biến áp và lưới điện truyền tải 220 KV từ huyện Mường Tè đầu nối vào trạm 500 KW Nậm Nhùn để phát huy được hiệu quả các dự án thủy điện vừa và nhỏ đang đầu tư tại huyện Mường Tè.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp cho cán bộ công chức các địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu trợ giúp của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT, Tỉnh ủy;
- TT, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



www.scantopdf.com

